

# Thanh Hóa: Tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa liềm vàng

04:00 12/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa liềm vàng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.**



*Toàn cảnh hội nghị.*

Năm 2023 hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, rõ nét và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí được thực hiện kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quản lý nhà nước về báo chí được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động đúng quy định của Luật Báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật,

hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Năm qua, có trên 85% số lượng tin, bài tuyên truyền, phản ánh là thông tin tích cực về tỉnh. Qua đó cổ vũ, động viên, nhân lên khát vọng, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục là 2/63 Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.



Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023.





Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023.



*Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023.*

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Nhìn lại năm qua, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động của các cơ quan báo chí đúng định hướng của Đảng, đúng pháp luật, đặc biệt là đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương đã thông tin đậm nét các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã viết số lượng lớn tin, bài về Thanh Hóa, trong đó dòng chủ đạo là phản ánh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đối với một số vấn đề nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh, các nhà báo đã tìm hiểu kỹ lưỡng, đưa tin khách quan, đúng sự thật để cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, xử lý kịp thời. Bên cạnh việc đồng hành, cổ vũ, ủng hộ những thành tựu và sự phát



triển của tỉnh, các cơ quan báo chí cũng đã chia sẻ với những khó khăn mà tỉnh Thanh Hóa phải đối mặt trong năm 2023.



*Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.*

Trong năm, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi và chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tác nghiệp trên địa bàn. Hiện tượng né tránh, đùn đẩy cung cấp thông tin cho báo chí cơ bản đã được khắc phục. Các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã tăng cường công tác quản lý, tạo môi trường hoạt động báo chí lành mạnh, đúng pháp luật.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phản ánh đậm nét những chuyển biến quan trọng trong đời sống chính trị cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của đất nước và của tỉnh, góp phần lan tỏa, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt trong xã hội.

Cùng với đó, cần tích cực tham gia viết bài, đưa tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là những thông tin

xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, cổ vũ đối với các phong trào chung của tỉnh, của các ngành. Bên cạnh những tin, bài phản ánh mặt tốt, tích cực, cần có những tin, bài phản ánh những tồn tại, hạn chế, yếu kém của các ngành, các địa phương trong tỉnh để các cấp, ngành nắm bắt, khắc phục ngay, khắc phục sớm những sai phạm. Cùng với đó, cần đưa những tin, bài về tồn tại, vướng mắc, sự chông chéo về những cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, để có tiếng nói góp phần sửa đổi những quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh lắng nghe và cung cấp thông tin cho các nhà báo với với tinh thần cầu thị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tỉnh cũng sẽ duy trì đều đặn việc giao ban báo chí hằng tháng và họp báo định kỳ để cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí, đồng thời tiếp nhận thông tin từ các nhà báo để xử lý được kịp thời. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí theo đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường, hành lang pháp lý vững chắc, công khai, minh bạch để các cơ quan báo chí hoạt động.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả Giải Búa liềm vàng năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau 11 tháng phát động, giải đã thu hút đông đảo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Ban Tổ chức đã nhận được 114 tác phẩm tham dự.

Ban Tổ chức đã chấm, lựa chọn, thẩm định, quyết định khen và tặng thưởng cho 29 tác phẩm đoạt giải gồm 2 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 16 giải Khuyến khích. Đồng thời khen thưởng cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phát động, hưởng ứng giải.





*Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải A.*



*Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải B.*





*Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải C.*



*Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích.*

**Nam Nguyễn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/thanh-hoa-tong-ke-tac-bao-chi-va-trao-giai-bua-liem-va-giay-chung-nhan>